

MSB và Terrapay hợp tác trong lĩnh vực thanh toán quốc tế

07:17 02/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Terrapay, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán toàn cầu. Sự hợp tác này sẽ mang đến các giải pháp thanh toán số, năng lực dữ liệu giúp MSB nâng cao hiệu quả và mang tới trải nghiệm dịch vụ thanh toán tốt nhất cho khách hàng đồng thời giảm thiểu chi phí.

Theo thỏa thuận hợp tác, MSB và Terrapay sẽ cung cấp các giải pháp thanh toán, hạ tầng thanh toán và các sản phẩm, dịch vụ khác cho đối tác và (hoặc) khách hàng; đồng thời, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của của mỗi bên tới khách hàng của đối tác có nhu cầu sử dụng.

Trước mắt, hai bên sẽ tập trung hỗ trợ các khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế. Tập khách hàng này sẽ được hưởng lợi khi có thêm công cụ thanh toán điện tử nhanh chóng tiện lợi, chi phí hợp lý hơn.



MSB và Terrapay hợp tác trong lĩnh vực thanh toán quốc tế.

Theo dự báo từ Ngân hàng Trung ương Anh, thị trường thanh toán xuyên biên giới dự kiến sẽ tăng hơn 100 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới, lên hơn 250 nghìn tỷ USD vào năm 2027. Cùng với tốc độ số hóa, nhu cầu thanh toán trên thế giới theo thời gian thực ngày càng cấp thiết. Trong khi đó, giao dịch chuyển tiền quốc tế đang đòi hỏi cần thời gian và chi phí cao hơn gấp nhiều lần so với chuyển tiền trong nước. Từ thực tế đó, mối quan hệ đối tác mới giữa MSB và Terrapay cho phép sử dụng các dịch vụ tài chính liên quan một cách nhanh chóng, thuận tiện và tin cậy hơn.

Cùng với những nỗ lực về chuyển đổi số, MSB cũng không ngừng xây dựng cũng như tìm kiếm các giải pháp tài chính phù hợp thông qua các đối tác uy tín nhằm mang tới cho khách hàng những giá trị và trải nghiệm vượt trội.

MSB hiện có trên 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và có giao dịch với hơn 500 ngân hàng đại lý tại trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. MSB hiện có hơn 6.000 cán bộ, phục vụ hơn 5,4 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/msb-va-terrapay-hop-tac-trong-linh-vuc-thanh-toan-quoc-te>